



DOCTORS' GROUP ~SNP~ NUTRITION & HEALTH. Website: www.snpcenters.com

Trung Tâm Dinh Dưỡng SNP

Bác Sĩ Peter LÊ TRI hân hạnh giới thiệu:

Thuốc **SNP®** SỐ 15 HỖ TRỢ GAN

VỚI MILK THISTLE (SỮA THẢO CAN) RẤT CÔNG HIỆU

Về cơ thể học lá Gan có thể ví như phòng thí nghiệm trung ương của toàn thân thể, nhưng vẫn chưa nói được hết hoàn toàn vai trò chánh yếu ở trong mọi chức năng lớn nhỏ của gan. Đồ ăn khi vào đến bộ tiêu hóa đã phải nhờ gan mới được tan biến, hấp thụ. Rồi đến những chất căn bản: mỡ, đường, chất đạm (proteins) v.v... cũng đều cần đến lá gan để mà biến chuyển, thay đổi dạng, rồi mới đi động, đem dùng.... Các chất có thể làm lợi nhờ gan mà sẽ hấp thụ, các chất ngoại lai, có thể làm hại thì bị tiêu trừ hay là đề kháng hoặc bài tiết. Từ gan mà sinh ra máu, kết thành sinh tố, nảy ra kháng nhiễm: việc gì gan cũng tham dự và giúp hoàn thành. Sức khỏe của gan do đó ảnh hưởng dây chuyền trên hết sức khỏe toàn thân thể con người.

Dược tính của thuốc SNP® Số 15 Hỗ trợ gan: Bào chế chánh yếu từ dược thảo **Sữa Thảo Can / Milk thistle** đã được sử dụng từ hơn hai ngàn năm nay, có tên khoa học là *Silibum Marianum*, thường mọc tại các vùng ở Châu Âu và Châu Mỹ. Nhiều cuộc nghiên cứu chứng minh rằng cây Sữa Thảo Can (Milk Thistle) hoạt động như một chất chống oxy hóa (anti-oxycdant) tự nhiên, bảo vệ tế bào gan chống sự tác hại các gốc tự do (free radicals) xuất từ độc tố cùng là các chất ô nhiễm. Phân hóa còn cho biết thêm: hoạt chất chánh yếu là chất trợ gan Silybin/ Silymarin, tác động hàng đầu đã được liên tiếp xác nhận qua nhiều thí nghiệm khoa học, giúp đỡ khả năng sinh hoạt của tế bào gan cũng như tăng cường năng khiếu của màng tế bào, đề kháng không cho độc tố xuyên thấu qua được. Thuốc SNP số 15 có đến 80% chất trợ gan tinh chất đã tiêu chuẩn hóa, đủ mạnh làm tròn bổn phận của thuốc, hoàn toàn thiên nhiên.

Cách dùng: Thuốc **SNP® Số 15** hỗ trợ gan không gây phản ứng phụ (side effect) không sanh biến ứng, không có những chất có thể gây dị ứng như trứng, men nên dùng rất tốt. Uống 1 hoặc 2 viên mỗi ngày như là hợp chất dinh dưỡng đủ giúp cho gan trong tình trạng đang suy yếu được điều hòa và khỏe gan.

Có thể dùng chung với thuốc **SNP® Số 12** rất tốt nhằm mục đích hỗ trợ lẫn nhau từ trí não, tinh thần lẫn hoạt động của gan được lành mạnh.

Mọi chi tiết làm đại lý, cần mua thuốc, sách *Dinh Dưỡng*, tạp chí *Dinh Dưỡng & Sức Khỏe* và các CD giới thiệu thuốc, dầu Khuynh Diệp gửi đi xa hoặc mua gửi về Việt Nam, xin quý vị liên lạc:

Trung Tâm Dinh Dưỡng ~SNP~ Bác Sĩ Peter LÊ TRI

7777 Westminster Blvd., Westminister, CA 92683

Điện Thoại: 24/24 giờ (714) 903-2225 (dùng cho địa phương và ngoài Hoa Kỳ)

Ở xa xin gọi miễn phí: 1-877 TỐT NHẤT tức là 1-877-868-6428

Thư gửi về: **SNP, P.O.BOX 225, Seal Beach, CA 90740-0225** (Trả đề tên **SNP**)

Email: snpcenter@aol.com / Website: www.snpcenters.com

Hoặc liên lạc về phòng mạch Nữ Bác Sĩ Tiffany Phương Lê. Điện thoại: 1-877-868-6428

These statements have not been evaluated by the food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

**ĐẶC BIỆT CÓ
NHẬN GỬI THUỐC
VÀ DẦU
KHUYNH DIỆP VỀ
VIỆT NAM**